



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

10 มกราคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ไวรัสโคโรนาในจีน

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน, ข่าวหุ้น, ผจก.ออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐออนไลน์, ผจก.ออนไลน์

-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ขณะนี้ตรวจพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 7 ราย รายที่ 1-3 ซึ่งเป็น ด.ช.ชาวจีน และนักศึกษาหญิงไทย 2 ราย หายดีและผลแล็บไม่เจอเชื้อไวรัสที่อยู่อัน ให้กลับบ้านแล้ว ส่วนรายที่ 4 ในรพ.เอกชนอาการดีขึ้น รายที่ 5 หญิงชาวจีนอายุ 61 ปี ผลแล็บบางส่วนออกมาแล้วเป็นเชื้อแบคทีเรีย รอผลแล็บอีกครั้ง อยู่ระหว่างการให้การรักษาที่สถาบันบำราศนราดูรโดยการให้ยาปฏิชีวนะ ส่วนรายที่ 6 และ 7 พบเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่สนามบินสุวรรณภูมิ 1 ราย และดอนเมือง 1 ราย จึงรับมาดูแลรักษาที่สถาบันบำราศฯ พร้อมส่งตรวจแล็บสำหรับผู้ที่เดินทางมาด้วยกันได้ขอเบอร์โทรศัพท์และสถานที่พำนัก ให้คำแนะนำการสังเกตอาการและวิธีปฏิบัติตน ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ไว้วางใจว่าจะเป็นโคโรนาไวรัส แต่เมื่อจีนตรวจพบว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ต้องรอการประกาศชื่ออย่างเป็นทางการ และแบ่งปันวิธีตรวจและตัวอย่างเชื้อเปรียบเทียบให้แก่ประเทศ ระหว่างนี้หากมีผู้ป่วยจากอู๋ฮั่นและตรวจพบว่าไม่ตรงกับเชื้อตัวอย่างที่ไทยเคยมี สิ่งสำคัญคือต้องให้การรักษาไม่ให้มีอาการรุนแรง และหากมีอาการรุนแรงต้องหาสาเหตุให้ได้ และพยายามหาวิธีตรวจเช็ดดังกล่าวให้ได้ต่อไป ซึ่งระบบที่วางไว้ แม้จะเป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่ก็สามารถคัดกรองผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคได้

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, มติชน,mthai, เว็บไซต์ข่าวหุ้น, ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, เว็บไซต์thaiquote, เว็บไซต์กระปุก, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์bangkokbiznews, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า

-เสนอข่าว เอเอฟพีรายงานว่า สวี เจี้ยนกั๋ว นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของจีน เปิดเผยว่า ผู้เชี่ยวชาญหลายคนลงความเห็นเบื้องต้นว่า โครนาไวรัสชนิดใหม่คือสาเหตุที่ก่อโรคปอดอักเสบระบาดในเมืองอู๋ฮั่น ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญจะทำการวิจัยต่อไป

-คณะกรรมการสาธารณสุขของเมืองอู๋ฮั่น กล่าวว่า ผู้ป่วย 7 คน จาก 59 คน ยังมีอาการป่วยในขั้นร้ายแรง แต่ไม่มีรายใดเสียชีวิต ทั้งหมดได้รับการรักษาแบบแยกกันโรค โดยมีรายงานว่า ผู้ป่วย 8 คนหายดีและออกจากรพ.แล้ว ด้าน กอเดน กาเลีย ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำจีน ยืนยันผลการค้นพบเบื้องต้นว่าเป็นโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ และต้องมีการสืบสวนเพิ่มเติมเพื่อระบุแหล่งที่มา, การแพร่เชื้อ, ขอบเขตของการติดเชื้อ และการใช้มาตรการรับมือ

ไข้หวัดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : เนชั่นทีวี, สปริงนิวส์, bangkokbiznew, bluechipthai, มติชนออนไลน์, เนชั่นทีวี

-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียพบผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ และมีการกลายพันธุ์ ว่า ประเทศไทยมีรายงานพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้ตลอดทั้งปี ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ และยังไม่พบการกลายพันธุ์ โดยส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ H1N1 กับ H3N2 และสายพันธุ์บี ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด และในสถานที่ที่มีกลุ่มคนอยู่รวมกัน ควรมีการเฝ้าระวังการป่วยและคัดแยกผู้ป่วยออกจากคนปกติ เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการรับเชื้อได้ง่าย ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยง หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง ควรรีบพบแพทย์ และขอให้ประชาชนยึดหลัก "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด"

ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า, สยามรัฐออนไลน์, ผจก.ออนไลน์, สปริงนิวส์, workpointnews

-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศประจำวันในพื้นที่กทม.และปริมณฑล พบ 45 สถานีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม โดยแขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 81 มคก./ลบ.ม. ริมถนนพหลโยธิน เขตบางเขน 76 มคก./ลบ.ม. ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 75 มคก./ลบ.ม. และริมถนนพระราม 3 เขตยานนาวา 74 มคก./ลบ.ม. ประชาชนควรลดเวลาหรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ผู้สูงอายุ เด็กและผู้ป่วย ควรสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน โดยคาดว่า ค่าฝุ่นจะสูงต่อไปถึงวันที่ 11 ม.ค. ก่อนมีอิทธิพลด้านอุตุนิยมวิทยาเข้ามาทำให้ฝุ่นเบาบางลง แต่จะกลับมาอีกช่วงที่มีลมสงบ

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, ผู้จัดการรายวัน, ผู้จัดการออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ตรวจเยี่ยมคลินิกกัญชาแผนไทย อาคารพิพิธภัณฑสถานสาธารณสุขและการแพทย์แผนไทย มีประชาชนที่มาใช้บริการจำนวนมากชื่นชมนโยบายกัญชาทางการแพทย์ แสดงว่านโยบายกัญชาทางการแพทย์มาถูกทางแล้ว ส่วนนโยบายปลูกกัญชาครัวเรือนละ 6 ต้น และการผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจ กำลังพยายามผลักดันให้สำเร็จ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์ทูเดย์, thaiquote

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า การเปิดคลินิกกัญชาที่สธ.เพื่อแสดงว่าส่วนกลางสนับสนุนเรื่องนี้ และเป็นต้นแบบให้ที่อื่น สำหรับสารสกัดกัญชาสูตรของนายเดชา ศิริภัทร และสูตรขององค์การสาธารณสุข เป็นสารสกัดที่ได้มาตรฐาน ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ คลินิกดังกล่าวใช้ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยในการให้บริการ เป็นการสร้างการยอมรับในศาสตร์แขนงนี้ร่วมกัน คิดว่าจากนี้แพทย์แผนปัจจุบันจะมีทัศนคติต่อกัญชาที่เป็นบวก และกล้าจ่ายยามากขึ้น ทั้งนี้ คลินิกกำลังสร้างแพทย์ พยาบาล ที่เป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการใช้กัญชารักษาโรค ซึ่งควรส่งไปช่วยงานคลินิกกัญชาที่เปิดอยู่ทั่วประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : thaiquote</p> <p>-เสนอข่าว พญ.สุภาพร มีลาภ ผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชา สถาบันกัญชาทางการแพทย์ กล่าวถึงคลิปผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังได้รับยาที่มีส่วนผสมของกัญชา ว่า ผู้ป่วยอาการหนักมาก แต่หลังจากให้สารสกัดจากกัญชาอาการดีขึ้น โดยกลุ่มเสี่ยงโรคนี้นี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีประวัติครอบครัวของโรคพาร์กินสัน และการมีประวัติการใช้สารฆ่าแมลง สารฆ่าหญ้า สารเคมีพิษ ซึ่งในระยะหลังพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากมีความเกี่ยวข้องกับการใช้สารพิษ ทั้งนี้ หากสนใจการรักษาโดยใช้กัญชาสามารถมารับการรักษาได้ฟรีที่คลินิกกัญชาแผนไทย อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์แผนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : 77 kaoded, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี เปิดคลินิกบริการกัญชาฯ เน้นการรักษา 5 กลุ่มโรค ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ตั้งแต่บ่ายโมงถึง 4 โมงเย็น ณ อาคารวชิรญาณวโรรส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์บุคคลแนวหน้า</p> <p>-กล่าวว่า เรื่องกัญชาเสรียังติดข้อกฎหมายยาเสพติด รมว.สธ.จึงให้ตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยอย่างเร่งด่วน เพื่อขยายฝ่าเอาหน้ารอด ขณะที่แพทย์แผนจีนโด่งดังไปทั่วโลก แต่แพทย์แผนไทยยังก้าวหน้าได้ช้า เพราะกระบวนการและกฎระเบียบส่งเสริมภูมิปัญญาไทยแพทย์แผนไทยยังมีปัญหา การเรียกตำรับยาจากหมอพื้นบ้านสุดท้ายนำไปแสวงหาผลประโยชน์กันเอง ยกตัวอย่างกรณี “หมอเนร-ชัยรัตน์ นนทชัย” ก็มีข้าราชการของสธ. ไปขอสูตรตำรับยาอ้างว่านำไปวิจัยรักษาคนไข้ สุดท้ายก็หายไป ผู้นำที่ชาญฉลาดควรทุ่มเทกับผลงานวิจัยด้านสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรค ไม่ใช่ขึ้นบัญชีดำ เพราะไม่เช่นนั้นการจะเป็นสื่อที่ทำของเอเชียก็ไม่มีโอกาสไปได้ถึง</p>	
<p>เตรียมรับมือภัยแล้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ว่า ในส่วนของสถานพยาบาลได้สั่งการให้ประเมินปริมาณการใช้น้ำและสำรองน้ำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในด้านการบริการ โดยเฉพาะในส่วนห้องผ่าตัด ศูนย์โรคไต เป็นต้น สำหรับประชาชนที่ต้องระวังคือเรื่องสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเดินอาหาร แนะนำให้ 1.จิบน้ำบ่อยขึ้น จิบทีละน้อย 2.เตรียมน้ำบริโภค โดยน้ำดื่มต้องสะอาดอยู่ในมาตรฐาน ส่วนน้ำใช้ต้องดูแลในระดับหนึ่ง 3.หากต้องใช้แหล่งน้ำจากธรรมชาติ เช่น คลอง แม่น้ำ หากเป็นน้ำใช้ต้องมีการแกว่งสารส้มหรือใส่คลอรีน แต่ไม่ควรนำมาใช้ดื่ม และ 4.ดูแลแหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล</p>	-
<p>ไทรอยด์เป็นพิษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ไทรอยด์เป็นพิษ คือ ภาวะที่ต่อมไทรอยด์หลังฮอร์โมนไทรอยด์ออกมามากเกินไป เมื่อร่างกายมีปริมาณฮอร์โมนมากเกินความต้องการจะมีสภาวะเป็นพิษจนส่งผลกระทบต่อร่างกายในด้านต่างๆ เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย มักพบได้บ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 5-10 เท่า หากผู้ป่วยมีภาวะไทรอยด์เป็นพิษที่ไม่รุนแรง อาจไม่มีอาการแสดงใด ๆ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ จึงต้องหมั่นสังเกตและตรวจเช็คอาการป่วย</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า ในภาวะที่ไทรอยด์เป็นพิษขั้นวิกฤต ผู้ป่วยจะมีอาการหัวใจเต้นเร็วมากผิดปกติ มีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส อาเจียน ท้องเสีย ตัวและตาจะเหลือง สับสนมีแรงอย่างรุนแรง มีภาวะขาดน้ำและอาจช็อก บางรายที่ตรวจพบไประยะท้ายๆ อาจมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจวาย สาเหตุมาจากหัวใจเต้นเร็วและเต้นผิดจังหวะ ดังนั้น เมื่อพบว่ามีอาการดังกล่าวข้างต้น ควรรีบพบแพทย์</p>	-
<p>ภารกิจหัวใจติดปีก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ขับเครื่องบินส่วนตัวนำแพทย์จากสภากาชาดไทยไปรพ.สุราษฎร์ธานี เพื่อผ่าตัดอวัยวะของ นายกฤษณะ อินทร์คง ชาว อ.เกาะพะงัน โดยมี นายวิฑูรย์ จีนโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี และ นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ</p>	-
<p>อาหารวันเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, สวท., สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ Changmainews</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการจัดเตรียมอาหารเลี้ยงเด็กในวันเด็กแห่งชาติ ว่า ควรให้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความสำคัญเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ อาหารกล่องควรเน้นการปรุงให้สุกด้วยความร้อน แยกข้าวกับกับข้าว การทำอาหารล่วงหน้าไม่ควรนานเกิน 4 ชม. หลีกเลี่ยงอาหารที่เสี่ยงก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ ได้แก่ ข้าวมันไก่ ข้าวผัดปู อาหารประเภทยำหรืออาหารที่ปรุงโดยไม่ผ่านความร้อนหรือปรุงแบบสุก ๆ ดิบ ๆ อาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ หรือขนมแฉลบ</p>	
<p>การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์ -เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล คณะที่ปรึกษา รมว.สธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการจัดบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) ณ รพ.สตูล โดยสธ.มีนโยบายพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ และการผ่าตัดแบบทำลายเนื้อเยื่อน้อย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ลดความแออัด ลดค่าใช้จ่ายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	-
<p>วิตามิน-อาหารเสริม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ -เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ กล่าวว่า การใช้วิตามินหรืออาหารเสริมไม่สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีการมองเห็นดีขึ้นและหายจากโรคตาได้ ต้องได้รับคำแนะนำและการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พญ.สายจินต์ อีสี่ประติฐ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ กล่าวว่า งานวิจัยขนาดใหญ่ในอเมริกาได้ทดลองให้ผู้สูงอายุทานวิตามินรวมทุกวันติดต่อกัน 5 ปี พบว่าไม่ช่วยชะลอหรือลดต้อกระจก แต่ช่วยลดความเสี่ยงการลุกลามของโรคจุดรับภาพเสื่อมได้ 25% เฉพาะในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้น</p>	-
<p>โรคหัดและโรคอีโบลา สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ -เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก รายงานว่า ตั้งแต่เดือน ม.ค. ปีที่แล้ว ประชาชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเสียชีวิตจากโรคหัดมากกว่า 6,000 คน และจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 310,000 คน ขณะที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากโรคดังกล่าวเมื่อเดือน มิ.ย. ขณะเดียวกันต้ออาร์คองโกยังคงเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลา ทำให้ประชาชนเสียชีวิตมากกว่า 2,200 คน ตั้งแต่เดือนส.ค. 2561</p>	-
<p>9 กลุ่มโรคเสี่ยงอุบัติเหตุ สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, มติชน, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์Newtv, เว็บไซต์เนชั่น, เว็บไซต์สยามรัฐ -เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค เตือนประชาชน 9 กลุ่มโรค และปัญหาสุขภาพที่อาจมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ 1.โรคที่เกี่ยวกับสายตา ต้อหิน ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม 2.โรคทางสมองและระบบประสาท 3.โรคหลอดเลือดสมอง 4.โรคพาร์กินสัน 5.โรคลมชัก 6.โรคไขข้อ ข้อเสื่อม 7.โรคหัวใจ 8.โรคเบาหวานที่ควบคุมยังไม่ได้ 9.การกินยาบางชนิดที่มีผลทำให้ง่วงซึม ควรพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด หากทราบว่าตนเองมีปัญหาสุขภาพ ร่างกายไม่พร้อม หรือช่วงที่มีอาการ ห้ามขับรถโดยเด็ดขาด</p>	-
<p>ขโมยของในรพ. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ผจก.ออนไลน์ -เสนอข่าว ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล แถลงรอยคนร้ายคดีลักทรัพย์ภายในรพ.สตูล โดยภาพจากกล้องวงจรปิดพบคนร้ายคนเดิมก่อเหตุ 2 ครั้ง วันที่ 29 ธ.ค. 2562 และ 8 ม.ค. 2563 ในช่วงเวลาเดียวกัน พร้อมกำชับให้รพ.สตูลและประกาศเตือนภัยคนไข้และญาติไม่ให้นำทรัพย์สินมีค่าพกติดตัวมาด้วย และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนอนเฝ้าไข้และรักษาตัวภายในรพ.</p>	-